



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ... สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ๖๑๑๓๐ โทร. ๐-๕๖๕๙ ๗๐๕๗
ที่ ๐น ๐๓๓๒/- วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอบประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

เรียน สาธารณสุขอำเภอหนองขาหย่าง

๑. ต้นเรื่อง

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ กำหนดให้ผู้ประเมินประกาศจำนวนข้าราชการผู้ที่มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น ดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกันเพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

๒. ข้อยกกฎหมาย

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒ /ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้อ ๙ (๖) ที่ระบุให้ผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๒ ระบุ (๑) ถึง (๑๑) ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ที่มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชย และสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น นั้น

๓. ข้อพิจารณา

งานบริหารทรัพยากรบุคคลได้พิจารณาแล้ว เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของข้าราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองขาหย่าง และเพื่อการประเมิน ITA ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เห็นควรประกาศ รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ที่มีผลการปฏิบัติราชการ อยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดดำเนินการดังนี้ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณ

๑. ลงนามในประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองขาหย่าง เรื่อง ข้าราชการผู้ที่มีผลการปฏิบัติราชการ อยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบการประเมินที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

๒. อนุญาตให้เผยแพร่ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์และบนเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองขาหย่าง

เรียน สาธารณสุขอำเภอหนองขาหย่าง

- เพื่อโปรดทราบ
- เพื่อโปรดพิจารณา ลงนามในประกาศฯ
- เห็นควรอนุญาตให้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลตามระเบียบฯ ทางราชการ

(นายเอเชน วรพงศ์ไชย)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(นางสาวรสสุคนธ์ ดิษประพัฒน์)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ทราบ / ลงนามแล้ว / อนุญาต

(นายวรพจน์ ประทีป)

สาธารณสุขอำเภอหนองขาหย่าง



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองขาหย่าง
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองขาหย่าง		
วัน/เดือน/ปี : ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔		
หัวข้อ : การพัฒนาข้อมูลบนเว็บไซต์ ตามข้อกำหนดการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕		
ตัวชี้วัดที่ ๓ : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล		
ตัวชี้วัดย่อยที่ MOIT๘ : หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่นและระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)		
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองขาหย่าง เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ผลการปฏิบัติราชการ อยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ เมษายน ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)		
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองขาหย่าง ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ลงบนเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองขาหย่าง http://nongkhayanghealth.com และบอร์ดประชาสัมพันธ์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองขาหย่าง เพื่อให้สาธารณชนรับทราบโดยทั่วกัน		
Link ภายนอก : http://nongkhayanghealth.com		
หมายเหตุ.....		
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</p>  <p>(นายเอเรน วรพงศ์ไชย) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔</p>	 <p>สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองขาหย่าง NONGKHAYANG DISTRICT PUBLIC HEALTH OFFICE</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง</p>  <p>(นายวรพจน์ ประทีป) สาธารณสุขอำเภอหนองขาหย่าง วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</p>  <p>(นางสาวรสสุคนธ์ ดิษประพัฒน์) นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔</p>		

